

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก ไตรมาสที่ 2/2562

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก ไตรมาส 2/2562 มีค่า 65.4

ผู้ส่งออกคาดว่าจะการส่งออกจะมีทิศทางที่ดีขึ้นตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยจะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน ไตรมาส 2/2562 มีค่า 64.2

ผู้ส่งออกคาดว่าความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ไก่แช่เยือกแข็งและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

หมายเหตุ : ค่าดัชนี มากกว่า 50 หมายถึง มีแนวโน้มมากขึ้น/ดีขึ้น
ค่าดัชนี น้อยกว่า 50 หมายถึง มีแนวโน้มลดลง/แย่ลง

ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก ประจำเดือนมีนาคม 2562



ดัชนีมูลค่าส่งออก มีค่า 55.8

มูลค่าการส่งออกมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากความต้องการสินค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญปรับเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียน และจีน

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่แช่เยือกแข็ง และแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ



ภาพรวมดัชนี

“ภาวะธุรกิจส่งออก”

มีค่า 52.4

ผู้ส่งออกมีมุมมองที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อภาวะการส่งออกของไทย



ดัชนีการจ้างงาน มีค่า 49.1

การจ้างงานของภาคการส่งออกชะลอตัวลง โดยเฉพาะเช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้ไม่มีวัตถุดิบในสายการผลิต จึงลดจำนวนแรงงาน



ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ มีค่า 54.1

คำสั่งซื้อใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอุตสาหกรรม การเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และภาวะภัยแล้ง ทำให้สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรหลายตัวเป็นที่ต้องการของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น



ดัชนีสินค้าคงคลัง มีค่า 50.5

สินค้าคงคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงว่ามูลค่าสินค้าคงคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อรอการส่งมอบ

สินค้าคงคลังที่ เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ